
Hestamannafélagið Borgfirðingur 
 

Aðalfundur 27.11.2018 

Fundargerð 
Fundarsetning 

Þórdís Arnardóttir formaður félagsins bauð fundarmenn velkomna til fundar og setti fund kl. 20:30. Í 
upphafi voru 23 félagar mættir. 

Kjör starfsmanna fundarins 

Formaður lagði til að Ingi Tryggvason yrði kjörinn fundarstjóri og Kristján Gíslason ritari fundarins. Var 
það samþykkt samhljóða og tók fundarstjóri þá við stjórn fundarins. 

Gaf hann Kristjáni Gíslasyni orðið – Minntist hann þeirra félaga sem látist höfðu á starfsárinu. Voru það 
þau Þorsteinn Auðunsson, Borgarnesi, Sigurður Einarsson Hellubæ, Sigríður Númadóttir Miðgarði og 
Sigurður Tómasson frá Sólheimatungu, síðast í Borgarnesi.  

Skýrsla stjórnar 

Þórdís Arnardóttir formaður félagsins flutti skýrslu stjórnar. Fór hún yfir starf ársins frá stofnun félagsins 
16. janúar s.l. Töluvert starf fór fram í félaginu – bæði hvað varðar keppni, félags – og fræðslustarf. 
Mótahald var töluvert á árinu, tvö innanhús mót, íþrótta – og gæðingakeppni auk firmakeppni og 
síðsumarmóts sem haldið var á Stóra-Kroppi. Eins fóru tvær kynbótasýningar fram á svæði félagsins.  

Ársreikningur Hmf. Borgfirðings 

Marteinn Valdimarsson gjaldkeri félagsins lagði fram reikninga félagsins fyrir s´siðasta starfsár og skýrði 
þá.  

Heildar tekjur voru kr. 12.104.529.- Gjöld kr. 9.858.153.- Afskriftir og fjármagnskostnaður  kr. 2.286.376.- 
Tekjuafgangur að frádregnum afskriftum og fjármagnskostnaði  kr. 993.444.-  

Eignir félagsins 30.9.2018 kr. 80.651.664.- Skuldir alls kr. 5.962.327.-  

Umræður um skýrslu stjórnar og afgreiðsla reikninga. 

Kristján Gíslason ritari félagsins ræddi um stöðuna í heimasíðumálum. Standa vonir til þess að hún fari í 
loftið fyrir jól.  

Ársreikningurinn var þessu næst borinn upp til afgreiðslu og samþykktur samhljóða.  

Skýrslur nefnda 

Æskulýðsnefnd: Randi Holaker nefndarmaður í æskulýðsnefnd flutti skýrslu æskulýðsnefndar og fjallaði 
um það starf sem unnið hefur verið á þeim vettvangi. Mikil starfsemi á vegum nefndarinnar, námskeið 
og fyrirlestrar.  



Fræðslunefnd: Baldur Pétursson nefndarmaður í fræðslunefnd flutti skýrslu fræðslunefndar þar sem 
fram kom hvað fræðslunefnd stóð fyrir á árinu, fyrirlestrar o. fl.  

Reiðveganefnd: Marteinn Valdimarsson formaður reiðveganefndar fór yfir skýrslu nefndarinnar. Mikið 
var unnið á árinu, bæði við endurbætur reiðvega og endurgerð gerðis við Stangarholt. Langtímaáætlun 
gerir ráð fyrir að 40 km. af reiðvegum verði lagðir á næstu árum ef fjármagn fæst. Hann þakkaði fyrir 
samstarf í nefndinni síðustu tvo áratugi þar sem hann gefur ekki kost á sér áfram til setu í nefndinni.  

Húsnefnd: Kolbeinn Magnússon formaður húsnefndar fór yfir störf nefndarinnar sem mest hafa hvílt á 
herðum Kristínar Erlu Guðmundsdóttur húsverði hússins.  

Rafmagnsnefnd: Ingi Tryggvason formaður nefndarinnar fór yfir störf nefndarinnar. Fyrir liggur að Rarik 
mun taka veituna yfir þar sem fyrir henni er ekki lengur lagagrundvöllur. Fyrir liggur að ástand 
rafstrengja er orðinn bágur þannig að leggja þarf nýja veitu. Munu framkvæmdir hefjast næsta sumar. 
Fram kom að kostnaður pr. hús verður 180 þús. með einum mæli fyrir hús. Lagði hann til að haldinn 
verði sérstakur fundur um rafmagnsmál hverfisins hið fyrsta. 

Kynning nýrra félaga og úrsagnir. 

Þórdís Arnardóttir las upp nöfn þeirra sem gengið hafa í félagið. jafnframt las hún upp nöfn þeirra sem 
sagt hafa sig úr félaginu ásamt þeim sem felldir eru af skrá í samræmi við lög félagsins.  

Innganga nýrra félaga frá síðasta aðalfundi: 

Oddný Eyjólfsdóttir 

Erla Magney Arnardóttir 

Viktoría Konráðsdóttir  

Tómas Orri Harðarson 

Adda Karen Harðardóttir 

Eva Margrét Jónudóttir 

Arna Pálsdóttir 

Steinunn Þuríður Bjarnadóttir 

Vildís Ásta Guðmundsdóttir 

Halldóra Björk Magnúsdóttir 

Eiríkur Eggertsson 

Gabríel Örn Andrason 

Bjarni Valur Jónsson 

Jónas Bjarki Reynisson 

Ásdís Vera Gunnarsdóttir 



Ástdís Telma Friðriksdóttir 

Emil Aron Friðriksson 

Guðjón Andri Gunnarsson 

Einar Ingi Jónsson 

Victoria Launay 

Anna Marieke 

Arnar  Ásbjörnsson 

Baldur Rafn Arnarsson 

Sofia Hallin 

Egill Jóhann Kristinsson 

Kári Magnús Ölversson 

Hlöðver Hlöðversson 

Ragnar Heiðar Ólafsson 

Ágústa Rut Haraldsdóttir 

Ólöf Guðmundsdóttir 

Brynja Gná Heiðarsdóttir 

Branddís Margrét Hauksdóttir 

Tinna Rut Jónsdóttir 

Sigurjón Svavarsson 

Sindri Karl Sigurjónsson 

Sóley Rósa Sigurjónsdóttir 

Gunnar Bjarnason 

Valgerður Björnsdóttir 

Flemming Jessen 

Jón Ottesen 

Úrskráningar félaga frá síðasta aðalfundi: 

Björk Júlíana Jóelsdóttir 

Ármann Hugi Ólafsson 

Sigvaldi Jónsson 



Harpa Jóhanna Reynisdóttir 

Jómundur Hjörleifsson 

Guðrún Jómundsdóttir 

Elvar Ólason 

Þórhildur Þorsteinsdóttir 

Arnar Þór Elvarsson 

Erna Elvarsdóttir 

Ásta Guðný Unnsteinsdóttir 

Guðbjörg Ásmundsdóttir 

Bára Einarsdóttir 

Andri Freyr Dagsson 

Jóngeir Jóelsson 

Guðrún Gróa Sigurðardóttir 

Steinunn Ösp Davíðsdóttir 

Sólveig Gunnarsdóttir 

Margrét Gunnarsdóttir 

Finnbogi Arnar Eyjólfsson 

Dagur Ágústsson 

Ágúst Sigurðsson 

Guðbjörg Halldórsdóttir 

Sigvaldi Lárus Guðmundsson 

Guðrún Ósk Ámundadóttir 

Guðný Margrét Siguroddsdóttir 

Kristján Finnur Kristjánsson 

Bjarki Þór Ásbergsson 

Silja Eyrún Steingrímsdóttir 

Kaffihlé 

Að afloknu 15 mín kaffihléi var gengið til dagskrár að nýju. 

Kosningar 



Formaður félagsins kynnti tillögur uppstillinganefndar til stjórnar og nefnda félagsins. Engar 
breytingatillögur bárust við framkomnar tillögur og var því sjálfkjörið í stjórn og nefndir skv. uppstillingu. 

Stjórn Hmf. Borgfirðings 

Formaður kjörinn sér, til eins árs í senn: Þórdís Arnardóttir 

Fjórir stjórnarmenn í kjöri,til eins árs: (kjörnir til tveggja ára á síðasta aðalfundi). 

Haukur Bjarnason, Marteinn Valdimarsson, Reynir Magnússon og Sigurþór Óskar Ágústsson  

Þrír stjórnarmenn í kjöri, til tveggja ára: 

Björg María Þórsdóttir, Arna Pálsdóttir og Kristján Gíslason 

Skoðunarmenn reikninga 

Aðalmenn: 

Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir og Þorvaldur Jónsson 

Varaskoðunarmenn: 

Helga Björk Þorsteinsdóttir og Jón J. Haraldsson 

Æskulýðsnefnd 

Valgerður Björnsdóttir 

Iðunn Svansdóttir 

Rebecca Dorn 

Randi Holaker 

Fjóla Veronika Guðjónsdóttir 

Vetrar – mótanefnd 

Gunnar Halldórsson – formaður 

Ísólfur Ólafsson 

Sævar Eggertsson 

Randi Holaker 

Sumar – mótanefnd 

Gunnar Halldórsson – formaður 

Ísólfur Ólafsson 

Lilja Harðardóttir 

Rósa Björk Jónsdóttir 



Reiðveganefnd 

Guðlaugur Antonsson – formaður 

Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson 

Þorsteinn Hjaltason 

Sigurjón Svavarsson 

Jóhannes Kristleifsson 

Umhverfisnefnd 

Guðmundur Skúli Halldórsson – formaður 

Steinunn Árnadóttir 

Inga Vildís Bjarnadóttir 

Vallarnefnd 

Halldór Sigurðsson – formaður 

Halldór Sigurkarlsson 

Máni Hilmarsson 

Helgi Gissurarson 

Húsnefnd félagsheimilis 

Árni Guðjónsson – formaður 

Kristín Erla Guðmundsdóttir 

Helga Björk Þorsteinsdóttir 

Adam Orri Vilhjálmsson 

Skemmtinefnd 

Auður Ármannsdóttir– formaður 

Halldóra Jónasdóttir 

Heiða Dís Fjeldsted 

Kristín Kristjánsdóttir 

Ferðanefnd 

Þorsteinn Hjaltason – formaður 

Jón Eyjólfsson 

Halldóra Jónasdóttir 



Sigríður Arnardóttir 

Firmanefnd 

Guðrún Fjeldsted – formaður 

Oddur Björn Jóhannsson 

Alda Björnsdóttir 

Rósa Emilsdóttir 

Kaffinefnd 

Harpa Sigríður Magnúsdóttir  

Hildur Jósteinsdóttir  

Stjórn tilnefnir 2-3 til viðbótar 

Rafmagnsnefnd 

Ingi Tryggvason – formaður 

Jón Ólafsson 

Auður Ásta Þorsteinsdóttir 

Beitarnefnd 

Ólafur Þorgeirsson – formaður 

Sævar Þórisson 

Sigurður Örn Sigurðsson 

Magnús Ólafsson 

Stefán Þór Sigurðsson 

Fræðslunefnd 

Baldur Pétursson – formaður 

Elísabet Ýr Kristjánsdóttir 

Eva Margrét Jónudóttir 

Denise Weber 

Uppstillingarnefnd 

Dagný Sigurðardóttir – formaður 

Jóhannes Jóhannesson 

Þorsteinn Eyþórsson 



Tilnefnt af stjórn 

Laganefnd 

Fulltrúar á UMSB þing 

Stjórn Seláss ehf – til upplýsingar 

Aðalmenn: Heiða Dís Fjeldsted, form. 

  María Magnúsdóttir 

  Þórdís Fjeldsted 

  Jón Kristinn Kristjánsson 

Varamenn: Halldóra Harðardóttir 

  Halldór Sigurkarlsson 

  Sigurþór Óskar Ágústsson 

  Þórdís Arnardóttir 

Stjórn Reiðhöllin Vindás ehf.: - til upplýsingar. 

Aðalmenn: Marteinn Valdimarsson, form. 

  Bryndís Brynjólfsdóttir 

  Eiríkur Ólafsson – fulltrúi Borgarbyggðar 

 

Varamenn: Bjarni Johansen 

  Sveinbjörn Eyjólfsson 

  Jökull Helgason – fulltrúi Borgarbyggðar 

Ákvörðun um félags – og hagagjöld 

Tillaga stjórnar er að árgjöld haldist óbreytt. Árgjöld Borgfirðings fyrir starfsárið 2019 verði:  

Fullorðnir, 18 – 70 ára Kr.   7.000,- á mann 

Börn og unglingar 17 ára og yngri Frítt 

Félagsmenn 70 ára og eldri eru gjaldfríir frá árslokum þess árs sem þeir ná þeim aldri. 

Heiðursfélagar eru gjaldfríir frá þeim tíma sem þeir eru kjörnir.  

Tillagan samþykkt samhljóða. 

Stjórn Borgfirðings leggur til að hækka beitarbjöld lítillega á milli ára.  

„Aðalfundur Borgfirðings haldinn 27. nóvember 2018, samþykkir að hagagjöld fyrir starfsárið 2019 verði: 



Sumarbeit  kr.  3.000,- fyrir hestinn   

Haustbeit  kr.  2.500,- fyrir hestinn   

Heilsársbeit  kr.  5.000,- fyrir hestinn  

Skammtímabeit í hesthúsahverfinu kr.  2.000,- fyrir hvert tveggja vikna tímabil. 

(Miðað verði við 100-200m2 svæði og sótt verði um notkun fyrir hvert tímabil.)“  

Greinargerð: 

Gerð er tillaga um lítillega hækkun , beitargjöld hafa verið óbreytt í 5 ár eða síðan 2013. 

Lagt er áfram til að gjaldtaka verði af skammtímabeit í hesthúsahverfinu, enda töluverð ásókn í það og 
þörf á góðri stýringu á því. 

Áfram er gert ráð fyrir að við nýjar girðingar útvegi félagið efni og uppsetningu, en leigutakar sjái sjálfir 
um endurbætur og viðhald á sínum girðingum, hafi þeir haft þær áður.  Einnig skulu leigutakar sjá um 
áburðargjöf í úthlutuðum beitarhólfum sínum. 

Fjárhagsáætlun næsta árs 

Marteinn Valdimarsson gjaldkeri kynnti og fór yfir fjárhagsáætlun félagsins fyrir yfirstandandi starfsár.  

Önnur mál 

Guðrún Fjeldsteð tók til máls og fór yfir nokkur atriði úr starfi félagsins, m.a. stjórnarstörf og 
reiðvegamál.  

Hún lagði fram svohljóðandi tillögu „Aðalfundur Hmf. Borgfirðings haldinn 27. nóv. 2018 samþykkir að 
stjórn félagsins verði falið að láta útbúa verðlaunapeninga með nafni og stofndegi félagsins. 
Verðlaunagripir þessir verði veittir á gæðingamóti félagsins, einnig settir á farandgripi sem veittir eru í 
nafni félagsins.“  

Fundarstjóri gaf orðið laust um tillöguna. Stjórn er farin að huga að verðlaunamálum og vinna í þeim 
anda sem tillagan inniheldur.  

Tillagan var felld með 7 atkv. gegn 6.  

Haukur Bjarnason tók til máls. Hann tilkynnti um gjöf Skáneyjarbúsins til félagsins sem er verðlaunabikar 
sem veitist íþróttamanni félagsins sem flest stig hlýtur í keppnum á vegum félagsins eftir nánari 
skilgreiningu sem fylgir með. Veitti formaður bikarnum viðtöku og þakkaði góða gjöf.  

Þórdís Arnardóttir formaður fór yfir árangurs þess íþróttamanns sem hlýtur bikarinn að þessu sinni, sem 
er randi Holaker. Bað hún hana að veita honum viðtöku ásamt verðlaunagrip frá félaginu til eignar.  

Marteinn Valdimarsson ræddi um reiðvegamál í framhaldi af orðum Guðrúnar Fjeldsteð um veginn upp 
frá Brennistöðum að Gufuá ásamt fleiru er varðar reiðvegafé og úthlutun þess.  

Guðrún Fjeldsteð tók til máls og ræddi áfram um veginn frá Brennistöðum að Ferjubakka.  



Harpa Sigríður ræddi um reiðveginn frá Mið-Fossum upp í Skorradal, eftir veginum. Er hann mjög 
varasamur.  

Ekki kvöddu fleiri sér hljóðs. 

Fundarstjóri þakkaði fyrir fundinn og fól formanni að ljúka fundinum. Þakkaði hún starfsmönnum 
fundarins fyrir störfin og fundarmönnum komuna og góða fundarsetu.  

Fundi slitið kl. 22:35. 

 

 


